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ORI เผย 9เดือนปีน้ียอดขายทะลุ 2 หม่ืนลบ.

- ท้ังปีวางเป้า 2.4 หม่ืนลบ.

	 บิ๊ก	ORI	ระบุ	9	เดือนปีนี้ยอดขายทะลุ	2	หมื่นลบ.	-	ทั้งปีวาง

เป้า	2.4	หมื่นลบ.	ชี้พาร์ค	24	เฟส	1	มูลค่า6พันลบ.	โอนแล้วกว่า	75%	

-	คืนหนี้แบงก์หมดแล้ว	ส่วนพาร์ค	24	เฟส	2	มูลค่า	1.11	หมื่นลบ.	

สร้างเสร็จ-โอนก่อนก�าหนด	ปัจจุบันเหลือหนี้แบงก์	2.5	พันลบ.	คาด

คืนหมดในสิ้นปีนี้

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ORI	ผู้พัฒนา

คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์	พาร์ค	ออริจิ้น	(PARK	ORIGIN)	ไนท์

บริดจ์	(Knightsbridge)	นอตติ้ง	ฮิลล์	(Notting	Hill)	เคนซิงตัน	

(Kensington)	และโครงการแนวราบแบรนด์	บริทาเนีย	(Britania)	

เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนินงานของบริษัท9	เดือนแรกของปี	ถือว่า

เติบโตได้อย่างยอดเยี่ยม	ปัจจุบัน	มียอดขายแล้วกว่า	2	หมื่นล้าน

บาท	เป็นผลจากโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์	“พาร์ค	ออริจิ้น”	แบรนด์

คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่	สามารถสร้างยอดขายได้ทะลุเป้า	เริ่มจาก

โครงการ	“พาร์ค	ออริจิ้น	พญาไท”	สามารถกวาดยอดขายไปได้แล้วก

ว่า	75%	หรือมากกว่า	3,500	ล้านบาท	โดยเพิ่งเริ่มเปิดขายอย่างเป็น

ทางการไปช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา	ขณะเดียวกัน	โครงการ

แฟล็กชิพที่เพิ่งเปิดตัว	“พาร์ค	ออริจิ้น	ทองหล่อ”	ก็สามารถกวาดยอด

ขายไปได้มากกว่า	40%	หรือมากกว่า	5,000	ล้านบาท	โดยที่ยังไม่ได้

เปิดขายอย่างเป็นทางการ

	 “บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ระดับ	24,000	ล้านบาท	โดย	

9	เดือนแรกของปีบริษัทมียอดขายสะสมทะลุ	20,000	ล้านบาทไปเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว	สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทที่สามารถน�า

เสนอโครงการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้บริษัทมั่นใจ

ว่าผลประกอบทั้งปีจะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้“	นายพีระ

พงศ์	กล่าว

	 ในส่วนของโครงการ	พาร์ค	24	เฟส	1	มูลค่าโครงการประมาน	

6,000	ล้านบาท	ปัจจุบันโอนไปแล้วกว่า	75%	และช�าระคืนหนี้ธนาคาร

หมดแล้ว	และในส่วนของ	เฟส	2	มูลค่าโครงการประมาน	11,100	ล้าน

บาท	ที่สร้างเสร็จและโอนได้ก่อนก�าหนด	จากแผนเดิมที่จะเสร็จใน

ไตรมาส	4	สามารถก่อสร้างได้เสร็จและเริ่มโอนได้ตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่าน

มา	ปัจจุบันโอนไปแล้วกว่า	20%	เหลือคืนหนี้ธนาคารเพียง	2,500	

ล้านโดยคาดว่าจะสามารถโอนเพิ่มและช�าระคืนหนี้ได้หมดภายในสิ้นปีนี้	

ทั้งนี้พาร์ค	24	เฟส	2	ยังคงมี	Backlog	รอโอนอีกกว่า	4,700	ล้านบาท	

นอกจากนี้บริษัทยังมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวียนอย่างต่อ

เนื่องเพียงพอกับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	รวมถึงการซื้อ

ที่ดินเพื่อรองรับแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

	 “ปีนี้เป็นปีที่เราขยายธุรกิจคอนโดมิเนียมจนครอบคลุมทุก

เซ็กเมนต์	และเริ่มเดินหน้าประเภทธุรกิจใหม่ๆ	อย่างเต็มรูปแบบ	ทั้ง

ธุรกิจโครงการแนวราบ	ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียน	เช่น	โรงแรม	

คอมมูนิตี้มอลล์โครงการมิกซ์ยูส	ตามวิสัยทัศน์ในการสร้างอาณาจักร

ออริจิ้น	หรือ	The	Empire	of	Origin	และถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่การ

ด�าเนินการสามารถเป็นไปได้ตามเป้าหมาย	สามารถสร้าง

ผลประกอบการที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท	และเป็นแกนส�าคัญที่ช่วยให้ตอบ

โจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมทุกกลุ่ม”

	 “เราให้ความส�าคัญกับทุกกระบวนการในการด�าเนินงานของ

บริษัท	และมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างหลากหลายในการด�าเนินธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน�้ายันปลายน�้า	จึงท�าให้มั่นใจได้ว่า	บริษัทสามารถเติบโตไปใน

อนาคตได้อย่างยั่งยืน”	นายพีระพงศ์	กล่าว

	 บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโครงสร้าง

ธุรกิจหลากหลาย	ประกอบด้วย	1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการ

ขาย	(Project	Development	Business)พัฒนาคอนโดมิเนียมมา

แล้วประมาณ	54	โครงการ	รวมมูลค่าโครงการกว่า	82,000	ล้าน

บาท	2.ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง	(Recurring	Income	

Business)	เช่น	โรงแรม	เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์	ค้าปลีก	3.ธุรกิจ

บริการ	(Service	Business)	เช่น	ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์	

ธุรกิจตัวแทนซื้อ	ขาย	เช่า	อสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ	

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
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THAI ขอโทษผู้โดยสาร

จากกรณีเท่ียวบินท่ี ทีจี 971 ซูริค - กรุงเทพฯ 

และต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

JAS เผย ศาลทรัพย์สินฯพิพากษาให้บริษัทฯ

จ่ายเงินคืนให้เจ้าหน้ีสถาบันการเงินอีก 1 ราย 

เป็นเงิน 479 ลบ. พร้อม ดบ.7.5% ต่อปี เตรียมย่ืนอุทธรณ์

 นายพิชญ์ โพธารามิก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	จัส

มิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	JAS	เปิดเผยว่า	สืบเนื่องจาก

ค�าพิพากษาของศาลฎีกา	ซึ่งให้ยกเลิกค�าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการในปี	2556	

และข่าวที่บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	("บริษัทฯ")	

ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่	31	

พฤษภาคม	2561	และวันที่	22	มิถุนายน	2561	ว่าศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้บริษัทฯ	ช�าระเงินให้

แก่เจ้าหนี้สองราย	ความละเอียดทราบแล้วนั้น

	 บริษัทฯ	ใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมว่า	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	ศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษาให้

บริษัทฯ	ช�าระเงินให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินอีกหนึ่งรายคิดเป็นเงินไทยณ	

วันที่	18	ตุลาคม	2561	ประมาณ	479	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ	7.5	ต่อปีนับถัดจากวันที่	13	สิงหาคม	2557	เป็นต้นไปจนกว่า

บริษัทฯ	จะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายนั้นเสร็จสิ้น

	 อนึ่ง	หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ดังกล่าวฟ้องเรียกร้องจากบริษัทฯ	เป็นหนี้ซึ่งได้ถูก

ปลดหนี้ไปแล้วตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ	ในปี	2546	แต่เนื่องจาก

ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาให้ยกเลิกค�าสั่งให้ฟิ้นฟูกิจการดังกล่าวในปี	2556	

เจ้าหนี้ดังกล่าวจึงมาฟ้องร้องบริษัทฯ	ในภายหลัง	ด้วยความเคารพต่อค�า

พิพากษาศาลชั้นต้น	บริษัทฯ	เห็นแตกต่างกับค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น

ในประเด็นข้อเท็จจริง	และข้อกฎหมาย	บริษัทฯ	จึงปร	ะสงค์ที่จะใช้สิทธิอุท

ธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวภายใน	1	เดือนตามกฎหมาย	หรือภายในก�าหน

ดระยะเวลาที่ขยายออกไปตามที่ได้รับอนุญาตจากศาล

	 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก

การฟ้องร้องของเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายดังกล่าวไว้ในงบการเงินขอ

งบริษัทฯ	เป็นจ�านวนประมาณ	165.2	ล้านบาท	และบริษัทฯ	เชื่อว่าค�า

พิพากษาของศาลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 จากกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนความล่าช้าของเที่ยวบินที่	ที

จี	971	เส้นทาง	ซูริค	-	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2561	และ

ประเด็นดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้าง

ขวางนั้น

 นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม	กรรมการผู้อ�านวยการ

ใหญ่	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	ตนในฐานะ

ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและไม่ได้

นิ่งนอนใจ	เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง	และกระทบ

ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	จึงได้สั่งการให้เรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

มาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ	

อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งจะก�าหนดมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

	 “ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	ผมขอแสดงความเสียใจ	

และขออภัยต่อผู้โดยสารทุกท่านที่ท�าให้ทุกท่านได้รับผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ	ท�าให้เกิดความล่าช้า	และขอโทษ

ท่านผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากการย้ายที่นั่ง	ผมขอน้อม

รับผิดต่อผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	และ

ขณะนี้	ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบข้อเท็จจริง	และด�าเนิน

การที่เหมาะสม	รวมทั้งก�าหนดมาตรการ	เพื่อให้มั่นใจว่า	จะไม่เกิด

เหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต”นายสุเมธกล่าว
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 SONIC ล่ันรายได้ปี 62 โตไม่ต�่ากว่า 20%   

จากปีน้ีคาดทะลุ 1 พันลบ.  

	 SONIC	ลั่นรายได้ปี	62	โตไม่ต�่ากว่า	20%	

จากปีนี้คาดทะลุ	1	พันลบ.	หลังได้เงิน	IPO	ขยาย

ธุรกิจต่อเนื่อง-	3	ธุรกิจ	โตยกแผง	

 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	โซนิค	อินเต

อร์เฟรท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SONIC	เปิด

เผยว่า	รู้สึกพอใจ	ที่ราคาหุ้น	SONIC	เปิดการซื้อ

ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

ที่	ที่	2.14	บาท	สูงกว่าราคา	IPO	ที่	1.95	บาท	

ทั้งนี้เชื่อว่าหุ้น	SONIC	จะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่

ดี	และมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	

ด�าเนินธธุรกิจด้านการให้บริการจัดการระบบโล

จิสติกส์แบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น	รองรับความต้องการของลูกค้าและโอกาสการ

เติบโตจากปัจจัยบวกจากภาคการส่งออกของไทย

ที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

	 ขณะที่ผลการด�าเนินงานในปีนี้	บริษัทฯ	

มั่นใจว่ารายได้มีแนวโน้มเติบโตเกิน	1,000	

ล้านบาท	หรือเติบโตประมาณ	5-10%	จากปี	

2560	ซึ่งบริษัทมีรายได้อยู่ที่	964.30	ล้านบาท	

เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้ง	3	ธุรกิจ	

ได้แก่	การให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล	การ

ขนส่งสินค้าทางบก	และการขนส่งทางอากาศ	มี

การเติบโตต่อเนื่องทั้ง	3	ธุรกิจ	โดยสัดส่วนรายได้

ในปัจจุบันของบริษัทมาจากการขนส่งสินค้าทาง

ทะเล	67%	การขนส่งสินค้าทางบก	27%	และการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศและอื่นๆ	6%	ซึ่งในครึ่ง

ปีแรกบริษัทสามารถท�ารายได้แล้วกว่า	549.22	

ล้านบาท	

	 ขณะที่ในปี	2562	บริษัทฯ	คาดว่ารายได้มี

แนวโน้มเติบโตไม่ต�่ากว่า	20%	จากปีนี้	เนื่องการ

ธุรกิจการขนส่งทางทะเลยังมีทิศทางที่เติบโตต่อ

เนื่อง	ขณะเดียวการขนส่งทางอากาศ	บริษัทจะ

มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่ม	นอกจากนี้การขนส่ง

ทางบก	จะมีการซื้อรถหัวลาก	และหางลากเพิ่ม

ขึ้น	จากปัจจุบันที่มีรถหัวลากประมาณ	70	คัน	

และหางลากประมาณ	160	คัน	ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	

สามารถที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้

เพิ่มขึ้น	โดยจะใช้เงินจากการระดมทุน	IPO	มา

ขยายธุรกิจในทุกๆด้าน	

	 "รายได้ในปี	2562	คาดว่าจะโตไม่ต�่ากว่า	

20%	เพราะว่าเราได้มีการใช้เงิน	IPO	ที่ได้มาไป

ขยายธุรกิจในทุกๆด้าน	โดยใช้ซื้อรถหัวลาก	และ

หางลากเพิ่มอีก	เพื่อรองรับความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ	เพราะจริงๆแล้วลูกค้าเรา

มีเข้ามาตลอด	และมีงานมาตลอด	แต่ก่อนหน้านี้

เราไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ	แต่หลังจาก

นี้เราจะสามารถให้บริการได้มากขึ้น	และรับงาน

จากบริษัทใหญ่ๆได้มากขึ้น	นอกจากนี้เรายังจะบุก

ขยายแอร์เฟรทมากขึ้นอีกด้วย	เราเน้นเติบโตเร็ว	

การที่รายได้เราเพิ่มขึ้น	มาร์จิ้นของเราก็จะเพิ่มขึ้น

ตามไปด้วย"	ดร.สันติสุข	กล่าว	

	 ส�าหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้

จ�านวน	292.5	ล้านบาท	(ยังไม่หักค่าใช้จ่ายการ

เสนอขาย)	บริษัทฯจะน�าไปใช้ซื้อที่ดินและอาคาร

สาขา	จ�านวน	60ล้านบาท	รวมถึงใช้ในการ

ซื้อรถขนส่ง	เพื่อรองรับการขนส่งทางบกที่จะ

ขยายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	จ�านวน	60	

ล้านบาท	และใช้พัฒนาศูนย์รวบรวม	และกระจาย

สินค้า	จ�านวน	60	ล้านบาท	ขณะเดียวกันจะใช้

พัฒนาระบบเทคโนโลยี	จ�านวน	20	ล้านบาท	

และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัท	เพื่อใช้เป็นฐานทุนในการด�าเนินธุรกิจ

	 “การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบ

วงจรให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีต่อการน�าเสนอสินค้า

และบริการที่ครบวงจรแบบ	One	Stop	Service	

และผลักดันให้	SONIC	สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน	

เพื่อก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรในภูมิภาค

อาเซียน”	ดร.สันติสุข	กล่าว

 นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัท	แคปปิตอล	วัน	พาร์ทเนอ

ร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลัก

ทรัพย์	โกลเบล็ก	จ�ากัด	ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่าย	กล่าวว่า	SONIC	มีศักยภาพการ

ด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจึงมีโอกาสเติบโตที่ดีมาก	

ตามการขยายตัวของภาพรวมธุรกิจส่งออกและ

น�าเข้าของไทย	จากความได้เปรียบเชิงภูมิภาค

ของประเทศไทยที่อยู่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

อาเซียน	รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ

ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุน

ใช้ไทยเป็นฐานผลิต	เพื่อส่งออกสินค้าไปยังทุก

ภูมิภาคทั่วโลก

	 ทั้งนี้ด้วยจุดแข็งการด�าเนินงานที่เป็นผู้ให้

บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรของ	

SONIC	ที่มีการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทั้งทางอากาศ	ทาง

ทะเลและทางบกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติด

กับประเทศไทย	รวมถึงแผนงานในอนาคต	ท�าให้	

SONIC	มีขีดความสามารถการแข่งขันเหนือคู่

แข่ง	ตลอดจนการมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก	ส่ง

ผลดีต่อการให้บริการที่สามารถผสมผสานการให้

บริการขนส่งหลายรูปแบบและมีความต่อเนื่อง	ซึ่ง

ช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้บริการด้านการ

ขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

	 “ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารที่ยาวนาน

มากกว่า	20	ปีและแผนงานในอนาคตที่ชัดเจน	

ที่	SONIC	ต้องการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันในเชิงให้บริการที่ครบวงจรเพื่อรองรับ

ความต้องการใช้บริการด้านโลจิสติสก์ของลูกค้า

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตที่ดีของการส่ง

ออก	ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของรายได้และ

อัตราการท�าก�าไรขั้นต้นที่ดีอีกด้วย”	นายเอกจักร	

กล่าว

	 ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้		ระบุในบท

วิเคราะห์หลักทรัพย์	เปิดเผยว่า	ประเมินมูลค่าที่

เหมาะสมเบื้องต้น	บริษัท	โซนิค	อินเตอร์เฟรท	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SONIC		ที่		2.60	บาท	

ส�าหรับปี	2019F	อ้างอิง	PER	ที่	30	เท่า	โดย

เทียบจากค่า	PER	หุ้นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันเช่น	

WICE	และ	III	โดยเรามองว่าความเสี่ยงส�าคัญ

ของ	SONIC	คือ	การพึ่งพาบุคลากรที่มีความ

ช�านาญ	และความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ดีเป็นหลัก	

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	และมีคู่

แข่งที่เป็นตัวแทนหลายราย	แต่	SONIC	มีความได้

เปรียบที่มีประสบการณ์ท�างานที่ยาวนานกว่า	22	

ปี	นอกจากนี้	ยังต้องระวังผลของ	Dilution	Effect	

ที่มาจากการใช้สิทธิของ	ESOP	ประมาณ	5.2%	ที่

มีราคาใช้สิทธิที่ราคา	IPO	โดยจะใช้สิทธิได้ครั้งแรก

ในอีก	2	ปีข้างหน้าและมีความเสี่ยงจากการค้าโลก

ที่ชะลอตัวจากผลของ	Trade	War	
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TITLE เดินหน้าบุก "ตลาดคอนโดเทล"
รายงานพิเศษ  

	 TITLE	เจ้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจ.ภูเก็ต	ก้าวอีกขั้นกับการดึงพันธมิตรอย่าง	Best	Western	Inc.	หรือ	BWI	แบรนด์

โรงแรมชั้นน�าของโลก	เพื่อเข้ามาบริหารห้องพักโครงการ	The	Title	หาดราไวย์	เฟส	5	และเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตา	เพราะ

ตลาดคอนโดเทล	ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจ�านวนมาก	

 

***เซ็นสัญญา	Best	Western	ยักษ์ใหญ์แบรนด์โรงแรมชั้นน�า	เพื่อ

บริหารห้องพัก

	 นายศศิพงษ์	ปิ่นแก้ว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ.ร่มโพธิ์	

พร็อพเพอร์ตี้	(TITLE)	กล่าวว่า	บริษัทได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่ม

บริษัท	เบสท์	เวสเทิร์น	(Best	Western	Inc.	:	BWI)	เพื่อบริหารห้อง

พักโครงการ	The	Title	หาดราไวย์	เฟส	5	โดยเป็นคอนโดมิเนียมในรูป

แบบคอนโดเทล	ซึ่งเป็นคอนโดรูปแบบห้องพัก	แบบมีเจ้าของ	แต่ปล่อย

เช่ารายวันแบบถูกกฏหมาย

***ภาพรวมโครงการ	The	Title	หาดราไวย์	เฟส	5	  

ส�าหรับโครงการนี้	ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ	5	ไร่	จ�านวน	4	ตึก	สูง	5	

ชั้น	226	ยูนิต	มูลค่าโครงการประมาณ	800-900	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าจะ

เปิดการขายในเดือนพฤศจิกายนนี้
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***เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

การเปิดตัวในรูปแบบคอนโดเทล	ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีความต้องการลงทุน	เพื่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการ

พักอาศัยในบางช่วงเวลา	ซึ่งความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นมาก

***หนุน	TITLE	มีรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	ในอนาคต

	การแต่งตั้ง	BWI	ในครั้งนี้	จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทในอนาคต	เพราะนอกจากจะให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าที่ซื้อห้อง

ในโครงการแล้ว	ยังท�าให้เกิดรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	ในอนาคตอีกด้วย	ซึ่ง	BWI	เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความช�านาญใน

การบริหารโรงแรมและคอนโดเทล	ภายใต้เชน	(Chain)		Best	Western	ถือเป็น	1	ใน	10	ของผู้บริหารโรงแรมใหญ่สุดของโลก	มี

โรงแรมในเครือกว่า	4,000	แห่ง	ใน	88	ประเทศ	

***	มั่นใจรายได้ของปี	2561	และ	2562		มาตามนัด	

	เป้าหมายรายได้ของปี	2561	และ	2562	น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คือ	600	ล้านบาท	และ	900	ล้านบาทตามล�าดับ	

เนื่องจากโครงการที่เปิดขายอยู่ทั้งที่หาดราไวย์	และหาดในยางนั้น	ปัจจุบันถือได้ว่าเกือบปิดการขายแล้ว	เพราะเหลือห้องรอการ

ขาย	2-3%	ซึ่งได้ทยอยโอนมาโดยตลอด	และยอดโอนจะเริ่มสูงตั้งแต่ไตรมาส	4/61	เป็นต้นไป	เนื่องจากจะเป็นการเริ่มโอนโครงการ

หาดในยาง	มูลค่าโครงการประมาณ	1,400	ล้านบาท	คาดว่าการก่อสร้างจะทันตามก�าหนด	

---จบ---
By : ศิลปินหุ้น 

TITLE เดินหน้าบุก "ตลาดคอนโดเทล"
รายงานพิเศษ  
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ก.ล.ต. เตรียมปรับแบบรายงานธุรกิจจัดลงทุน 

เพ่ือติดตามความเส่ียงต่อระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

SIRI ท่ีระดับ "BBB+/Stable"

 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูล

กองทุนรวม	กองทุนส่วนบุคคล	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และข้อมูลของผู้ถือ

หน่วยลงทุน	ที่ต้องยื่นต่อ	ก.ล.ต.	เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงของกอง

ทุนที่อาจส่งผลกระทบลุกลามเป็นวงกว้างต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจ	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถก�าหนดมาตรการรองรับได้ทันเหตุการณ์	

พร้อมเปิดช่องทางการส่งข้อมูลออนไลน์เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ประกอบ

การ	

	 ปัจจุบันธุรกิจจัดการลงทุนมีความส�าคัญและเชื่อมโยงกับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ	และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดย	ณ	สิ้นเดือน

มิถุนายน	2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งประกอบด้วยธุรกิจกองทุนรวม	

กองทุนส่วนบุคคล	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	มีขนาด	7.08	ล้านล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	44	เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ		ดัง

นั้น	หากมีเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนในธุรกิจจัดการ

ลงทุน	ย่อมจะส่งผลกระทบและอาจลุกลามไปยังระบบการเงินของประเทศใน

ภาพรวมได้	

	 ก.ล.ต.	จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล	เพื่อ

ให้	ก.ล.ต.	มีข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามความเสี่ยงดังกล่าว	และสามารถ

ออกมาตรการรองรับสถานการณ์	ซึ่งจะช่วยชะลอหรือยังยั้งผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุน	ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทัน

ท่วงที		จึงเป็นที่มาของการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้	โดยเป็นการเสนอ

ให้ปรับปรุงการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบการ	ซึ่งครอบคลุมข้อมูลกองทุน

รวม	กองทุนส่วนบุคคล	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน

ที่เกี่ยวกับฐานะการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน	และการกระจุกตัว

ของผู้ถือหน่วยลงทุน	

	 ทั้งนี้	เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการน�าส่ง

ข้อมูล	ก.ล.ต.	จะเปิดให้ภาคธุรกิจสามารถส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้

แทนการส่งแบบซีดี	ซึ่งจะช่วยลดภาระและต้นทุนได้อีกด้วย

	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่

เว็บไซต์	ก.ล.ต.	www.sec.or.th/hearing	ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถ

แสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือโทรสาร	0-2263-6039	หรือ	0-2263-

6511	หรือทาง	e-mail	arthipha@sec.or.th	หรือ	teerawat@sec.or.th	

จนถึงวันที่	19	พฤศจิกายน	2561					

 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลัก

ประกันชุดปัจจุบันของ	บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)	ที่ระดับ	
"BBB+"	พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ใน

วงเงินไม่เกิน	2,500	ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ	"BBB+"	ด้วยเช่นกัน	โดยบริษัท

จะน�าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้เป็นทุนในการด�าเนินธุรกิจ

	 อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้น�าของบริษัท

และผลงานที่ผ่านมาในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ

ในตลาดคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร	รวมถึงความหลากหลายของสินค้า	

นอกจากนี้	อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรในระดับปาน

กลาง	และอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจาก

การที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัท

อ่อนแอลง	อีกทั้งยังสะท้อนถึงความผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ

พัฒนาที่อยู่อาศัย	รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทั่ว

ประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในตลาด

สินค้าราคาปานกลางถึงต�่าอีกด้วย

	 แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	"คงที่"	สะท้อนถึงความคาดหวังว่า

บริษัทจะสามารถรักษาผลการด�าเนินงานเอาไว้ได้ตามเป้าหมาย	รวมถึงคาดว่า

บริษัทจะสามารถส่งมอบยอดขายที่รอการรับรู้รายได้ได้ตามแผน	อีกทั้งจะรักษา

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานและอัตราก�าไรสุทธิเอาไว้ได้ตามเป้าหมายในช่วงปี	

2561-2563	ทั้งนี้	คาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากแผนการขยายธุรกิจ

เชิงรุก	อย่างไรก็ตาม	บริษัทควรรักษาอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนให้

อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	66%	หรืออัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนให้ต�่ากว่า	

2	เท่า	ทั้งนี้	บริษัทควรรักษาอัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมให้

อยู่ที่ระดับ	5%-10%	ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	

	 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้น

หากสถานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเท่ากับผู้ประกอบการที่ได้รับการ

จัดอันดับเครดิตในระดับที่สูงกว่า	โดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุน

ควรอยู่ที่ระดับต�่ากว่า	55%	ในระยะเวลาหนึ่ง	นอกจากนี้	อัตราส่วนเงินทุนจาก

การด�าเนินงานต่อเงินกู้รวมควรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	15%	ในทางตรงกันข้าม	

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลการด�าเนิน

งานและ/หรือสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมี

นัยส�าคัญ
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PwC แนะผู้ประกอบการเตรียมพร้อมด้านกฎหมาย

และภาษีรับมือกับการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัล

	 PwC	ประเทศไทย	แนะธุรกิจวางแผนด้านกฎหมายและภาษีเพื่อ

รับมือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล	หลังกรมสรรพากรมีการยกร่างแก้ไข

กฎหมายภาษีหลายฉบับ	อาทิ	ร่างกฎหมายการป้องกันการตั้งราคาโอน

ที่ก�าลังจะประกาศใช้เป็นกฎหมายเร็วๆ	นี้	รวมทั้งร่างกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	เพื่อปูทางไปสู่ไทยแลนด์	4.0	ชี้ผู้ประกอบการไม่ควร

มองข้ามการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและภาษีที่เกิดจากการ

ควบรวมกิจการเพื่อขยายขนาดของธุรกิจ	ระบุหากมีการวางแผนด้าน

กฎหมายและภาษีที่ดี	จะช่วยให้กิจการไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง	และ

เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 นาย สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์	หัวหน้าหุ้นส่วนอาวุโส	และ
กรรมการบริหารสายงานภาษีและกฎหมาย	บริษัท	PwC	ประเทศไทย	

กล่าวในงานสัมมนาประจ�าปี	PwC	Thailand’s	Symposium	2018		ใน

หัวข้อ	“บริหารความท้าทาย	เตรียมความพร้อมองค์กรสู่การเติบโต”	

(Managing	challenges	to	unleash	corporate	growth)	ว่า	สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล	ท�าให้ผู้ประกอบการ

ไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านองค์กร	บุคลากร	และแผนกลยุทธ์	

เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับ

ข้อกฎหมายและภาษีอากรของภาครัฐ	ที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์

เช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งราคา

โอน	(Transfer	Pricing	Provisions)	ที่ก�าลังจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เร็วๆ	นี้		และร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	นอกจากนี้	ยังต้อง

บริหารความเสี่ยงทางกฎหมายและภาษีอากรที่เกิดจากการขยายตัวของ

ภาคธุรกิจอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการควบรวมกิจการทั้งในและนอก

ประเทศ	และความเสี่ยงทางภาษีที่เกี่ยวข้อง	หากผู้ประกอบกิจการมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม	

	 “หากธุรกิจไทยมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง	ไม่ว่าจะเป็น	การเข้ามาของดิจิทัล	กฎ

ระเบียบ	ทั้งข้อกฎหมาย	ภาษีอาการ	มาตรฐานการบัญชี	หรือแม้กระทั่งคู่

แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็ว	ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโต

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”	

	 ทั้งนี้	ไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	เพื่อก้าว

สู่ไทยแลนด์	4.0	โดยปัจจุบัน	กรมสรรพากรเองในฐานะหน่วยงานจัด

เก็บภาษีได้วางเป้าหมายในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล	ตามแผนโรดแมประยะ	5	ปี	(ระหว่างปี	2559-

2563)	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานอื่นๆ		ตามนโยบายของรัฐบาล	รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายภาษีอากรต่างๆ	เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยสอดคล้อง

กับนโยบายการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศในระดับสากล		

	 ส�าหรับแนวทางและเป้าหมายของกรมสรรพากรนั้น	ได้สะท้อนผ่าน

การยกร่างแก้ไขกฎหมายภาษีหลายฉบับ	หนึ่งในนั้นคือ	ร่างกฎหมาย

การป้องกันการตั้งราคาโอน	ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจและได้รับการกล่าวถึง

จากผู้ประกอบการมากที่สุดในเวลานี้	โดยที่มาของกฎหมายฉบับดังกล่าว	

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับแนวทาง

การจัดเก็บภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล	อันเป็นผลพวงจาก

การที่ไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรอบความตกลงร่วมมือการ

ป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนก�าไรไปต่างประเทศ	(Inclusive	

Framework	on	Base	Erosion	and	Profit	Shifting:	BEPS)	เป็นผลให้

ไทยต้องยอมรับข้อผูกพันในการรับหลักการบางหลักการมาปรับใช้	ซึ่ง

หนึ่งในนั้นคือ	มาตรการป้องกันการตั้งราคาโอนนั่นเอง	(มีต่อ)
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และภาษีรับมือกับการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัล

	 ปัจจุบันร่างกฎหมายการป้องกันการตั้งราคาโอน	ได้ผ่านการ

พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเสร็จ	และอยู่ระหว่างรอประกาศ

ใช้ในราชกิจจานุเบกษา	ซึ่งหากกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ

ไหร่	ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย

และมีการท�าธุรกรรมกับบริษัทในเครือ	ต้องจัดท�ารายการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกรรมการตั้งราคาโอนให้แก่กรมสรรพากร

	 ด้วยเหตุนี้		ผู้ประกอบการจะต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งราคาโอนและกฎระเบียบต่างๆ	ที่ก�าลังจะ

ออกมา	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด	

นอกจากนี้	ยังต้องเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารพิสูจน์ราคา

โอน	อันเป็นเครื่องมือส�าคัญในการประเมินและบริหารความเสี่ยงทางภาษี

ที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบใน

อนาคตได้			

	 “การเตรียมพร้อมส�าหรับกฎหมายการป้องกันการตั้งราคาโอน	ถือ

เป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้ประกอบการต้องตื่นตัว	เพราะหากเตรียมพร้อมไม่ดี

พอ	และรอให้กรมสรรพากรเข้าตรวจสอบประเด็นราคาโอนแล้วจึงค่อยหา

ทางแก้ไข	จะท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินงานสูงขึ้น	แต่หากมีการเตรียมตัว

วางแผนล่วงหน้า	นั่นจะท�าให้เราทราบถึงทิศทางและก�าหนดกลยุทธ์ใน

การบริหารความเสี่ยงทางภาษีได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง”	นาย	สมบูรณ์	

กล่าว

	 นอกจากนี้	การปฏิบัติตามกฎหมาย	(Legal	compliance)	ของผู้

ประกอบการ	ยังถือเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส�าคัญ		เนื่องจากการ

ประกอบกิจการบางอย่างอาจมีข้อสงสัยว่า	ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ที่กฎหมายก�าหนดไว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร	เช่น	การปฏิบัติตามกฎหมาย

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	การปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราช

บัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ส่งเสริมการลงทุน	หรือกฎหมายอื่นๆ	ซึ่งบทลงโทษ

จากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	อาจส่งผลให้การด�าเนิน

ธุรกิจต้องสะดุด	หรือหยุดชะงักได้	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	การด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลก่อให้เกิดความเสี่ยงจากข้อ

กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก	บริษัทจึงควรท�าความ

เข้าใจและศึกษาถึงข้อกฎหมาย	รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพ.ร.บ.	ธุรกรรมออนไลน์	และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	เป็นต้น	

เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบงานในทาง

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน

	 นาย	สมบูรณ์	กล่าวต่อว่า	นอกจากธุรกิจต้องเตรียมตัวให้พร้อม

รับข้อกฎหมายและภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้ว	ยังต้อง

บริหารความเสี่ยงทางกฎหมายและภาษีอากรที่เกิดจากแผนการขยายตัว

ธุรกิจในรูปแบบการควบรวมกิจการทั้งในและนอกประเทศ	การซื้อขายหุ้น	

(Share	Deal)	หรือ	การซื้อขายทรัพย์สิน	(Asset	Deal)	ซึ่งเป็นกลยุทธ์

รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมของธุรกิจในปัจจุบัน	เพราะช่วยเพิ่มมูลค่ากิจการ	

ขยายฐานลูกค้า	ลดต้นทุนและการแข่งขันทางอ้อม	อีกทั้งช่วยยกระดับ

ความสามารถในการเพิ่มรายได้และกระแสเงินสด	อย่างไรก็ดี	แม้วิธีนี้จะ

ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในทางอ้อม	แต่หากไม่มีการเตรียมความ

พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านกฎหมายหรือภาษีอากรที่ดี

เพียงพอ	ก็อาจน�ามาซึ่งภาระภาษี	ความเสี่ยงทางกฎหมายและภาษีที่ติด

มากับบริษัทเดิม	ท�าให้ต้องมาแบกรับภาระต้นทุนในการด�าเนินงานที่สูง

ขึ้นได้

	 นอกจากนี้	ยังมีประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ผู้ประกอบการต้องเร่ง

ท�าความเข้าใจ	คือ	ภาระภาษีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกรรม

ทางการค้า	(Business	Model)	จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง	

รวมไปถึง	การจ่ายค่าตอบแทนไปให้บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ		หรือ	รูป

แบบเงินได้ที่จ่ายออกไปนั้นว่าเป็นการจ่ายในรูปแบบใด	เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกฎหมายภาษีในประเด็นต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	ไม่ว่าจะ

เป็นการลงรายจ่ายในการภาษี	การน�าส่งภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	หรือภาษี

มูลค่าเพิ่ม	เพราะหากไม่ปฏิบัติตาม	ผลกระทบที่ตามมาจากบทลงโทษ

ของหน่วยงานก�ากับก็อาจท�าให้กิจการหยุดชะงักได้	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	วันนี้	ตลาดหุ้นไทยจะเด้งหรือไม่	คงขึ้นอยู่กับ	นัก

ลงทุนในประเทศ	อย่าไปหวังพึ่งพา	ต่างชาติเลย	ศุกร์สุดสัปดาห์	ถล่มขายเกือบ	

6.2	พันลบ.	ดังนั้นสัญญาณการซื้อคืนแบบระยะยาวยังไม่มี	มองไม่เห็น	ผู้เล่นใน

ประเทศ	ก็ฟาดฟันกันเอง	กินกันเอง	ณ	ร้านกันเอง	ไปก่อนแล้วกันค่ะ

	 SET	1,700	ก็เหนื่อย	1,800	สิ้นปี	ดูแล้ว	ความหวังมันช่างริบรี่....เอาเถอะ	

คร้า	ตลาดหุ้นไทย	อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ+ตลอดเวลา	การขึ้นของตลาด	ของดัชนี

ตลาด	ก็ใช้หุ้นใหญ่ไม่กี่ตัว	ดันเข้าไปสลับตัวไปมา	ต�ารวจตลาด	ต�ารวจเอสอีซี		

เขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ	แต่หากตัวเล็ก	วิ่งๆแรงๆ	จู่ๆ	วอลุ่มเทรดทะลัก	รับรองเจอ	

ค�าถามมากมาย	พร้อมกับให้ที่นอนอย่างดี	ในกรงเงินสด	อิอิ

	 พรุ่งนี้	ตลาดหุ้นไทยปิด	หยุดท�าการ	1	วัน	วันปิยมหาราช	น่ะค่ะ

	 ศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,667.91	จุด	ลดลง	15	จุด	หรือ	

0.89%	มูลค่าการซื้อขาย	62,259.86	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	

1,491.36	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	985.47	ล้านบาท	นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ	6,182.75	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		

3,705.92	ล้านบาท

	 ผิดฟอร์ม	อย่างแรง	ส�าหรับ	หุ้นน้องใหม่	SONIC	เปิดเทรด	ราคาแรก	

พอไหว	แต่ปิดตลาด	ท้ายตลาด	มีความพยายามสู้	ท้ายสุด	ก็ต้านแรงขายไม่ได้	

ฉุดราคาต�่าจอง	(ราคาจอง	1.95บาท)	ปิดตลาดที่	1.84	บาท	ลดลง	0.11	บาท	

คิดเป็น	5.64%	จากราคาจอง	1.95	บาท	วันนี้	หากไร้พลังในการซื้อ	ในการสู้	

ราคาหุ้น	SONIC	คงลึก	แต่แม่มดน้อย	ขอบอก	ถ้าราคาต�่าอย่างเสียสติ	ก็มีคน

เห็นโอกาสเหมือนกันด้วย	ราคาที่ประเมินไว้	ให้เป้า	2.60	บาท	ก็มี	3	บาท	ก็มี	

3.50	ก็มี

	 SONIC	ใช่ว่า	พื้นฐานไม่ดี	แต่เทรดในจังหวะภาพรวมไม่เป็นใจ	อยากซิ่ง	แต่

บรรยากาศไม่เอื้อ	แถมทุกอย่างผิดแผนไปหมด....

	 SONIC	ต�่าจอง	จะท�าให้เกิดลัทธิเลียนแบบหรือไม่	TIGER	บริษัท	ไทย	อิง

เกอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เทรด	24	ต.ค.	เป็นตัวต่อไป	สายสืบแม่มดน้อย	

รายงาน	เขาไปดูฤกษ์ออกรบมาแล้วแถม	เจ้าของหุ้น	TIGER	พกของ	ห้อยของดี	

ติดตัว	ตลอดเวลา	แบบว่า	คนมีของคร้า

	 วันนี้	OSP	จะต�่าจอง	ไหลต�่ากว่า	25	บาทหรือไม่	งานนี้	คงต้องฝาก

นักลงทุน	คนที่ศรัทธา	ดูแล	กันไป	เทรดไป	เพราะผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	OSP	

ปล่อยให้กลไกตลาดหุ้น	ดูแลหุ้น	OSP	ไป	ส่วนใครคิดเจ้าของหุ้น	จะดูแล	แม่มด

น้อย	กล้า	ฟันธง	เจ้าอย่าหวัง	อิอิ

 NPPG	ได้มือดี	เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	เข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก	

มีผลตั้งแต่วันที่	18	ตุลาคม	2561	

เป็นต้นไป	เป็นอะไรที่คอยติดตาม	

เพราะเขาคือ	คนในต�านาน....เขา

มาพร้อมกับของฟรี	NPPG	-	W4	

จ�านวนไม่เกิน	759,613,966	หน่วย	

โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม

สัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่คิดมูลค่า	

ในอัตราส่วน	2.5	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	

1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิอายุ	3	

ปี	นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ก�าหนดราคาใช้สิทธิ	0.50	บาทต่อหน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

	 พีระพงศ์	จรูญเอก	บิ๊ก	ORI	ระบุ	9	เดือนปีนี้ยอดขายทะลุ	2	หมื่นลบ.-ทั้ง
ปีวางเป้า	2.4	หมื่นลบ.	ชี้พาร์ค	24	เฟส	1	มูลค่า	6	พันลบ.	โอนแล้วกว่า	75%	-

คืนหนี้แบงก์หมดแล้วส่วนพาร์ค	24	เฟส	2	มูลค่า	1.11	หมื่นลบ.	สร้างเสร็จ-โอน

ก่อนก�าหนด	ปัจจุบันเหลือหนี้แบงก์	2.5	พันลบ.	คาดคืนหมดในสิ้นปีนี้

 ก.ล.ต.	ร่วมกับพันธมิตร	จัดโครงการ	“บริษัทเกษียณสุข”	เป็นหัวใจหลัก

ส่งเสริมลูกจ้างให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ	โดยใช้ประโยชน์จากกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่	เน้นให้ลูกจ้าง	“ออมเต็มพิกัด	จัดแผนเป็น	เห็นเงิน

เพียงพอ”	เปิดรับสมัครบริษัทเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่	31	ตุลาคม	2561	

	 ชมกมล	พุ่มพันธุ์ม่วง	ซื้อหุ้น	WP	เพิ่มอีก	3.457%	รวมเป็น	6.825%		อีก

สายหนึ่ง	กระซิบ	แว่วๆ	มาว่า	ช่วงนี้	บมจ.ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่	(WP)	ก�าลังซุ่ม

แตกไลน์ธุรกิจใหม่	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหุ้นคุณภาพคับจอที่ครบครัน

ด้วยศักยภาพ	ส่วนจะเป็นธุรกิจอะไรนั้น..ขออุบไว้ก่อนระหว่างนี้ขอให้แฟนคลับ

เตรียมฟังข่าวดี	เพราะอีกไม่นานจะได้เห็น	WP	ก้าวไปอีกสเต็ปแน่นอน!

พรุ่งน้ีหยุด

บล.ธนชาต	:	SCB	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	160.00	บ.

บล.บัวหลวง	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	170.00	บ.

บล.บัวหลวง	:	SVI	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.50	บ.

บล.เคจีไอ	:	SCCC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	304.00	บ.

				บล.เคจีไอ	:	TWPC แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.50	บ.

บล.ทิสโก้	:	AOT	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	69.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	SCB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	161.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	RML	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.64	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	JKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.20	บ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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